



TRUNG TÂM BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC NƯỚC VIỆT XANH

GREENVIET BIODIVERSITY CONSERVATION CENTER



Nghiên cứu

Nghiên cứu về đa dạng sinh học nhằm thiết lập cơ sở dữ liệu khoa học phục vụ hoạt động bảo tồn ở miền Trung - Tây Nguyên



Truyền thông giáo dục

Truyền thông và giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về Bảo tồn Đa dạng sinh học



Chính sách

Cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước, báo chí, các tổ chức liên quan với mục tiêu huy động sự tham gia của cả cộng đồng vào hoạt động bảo tồn.



➤ HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA CÁC CỘNG ĐỒNG BẢN ĐỊA

- Tăng cường năng lực bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học cho các cộng đồng bản địa
- Vận động chính sách liên quan để tăng cường vai trò và lợi ích của cộng đồng
- Hỗ trợ sinh kế thay thế



Cộng đồng tham gia bảo vệ rừng và Chà vá chân xám tại Quảng Nam có tiến bộ tích cực

Trong khuôn khổ hợp tác giữa WWF-Việt Nam và GreenViet triển khai một số dự án nhằm bảo tồn đa dạng sinh học tại Quảng Nam. Trung tâm GreenViet đã hỗ trợ Nhóm Tuần Tra thôn bản Tam Mỹ Tây tổ chức được các hoạt động tuần tra bảo vệ Chà vá chân xám; Hội Nông dân - Phụ Nữ vận động được các hộ dân để lại 3m keo giúp với rừng tự nhiên để bảo vệ sinh cảnh sống cho Chà vá chân xám; Trường học và đoàn thanh niên tổ chức được nhiều hoạt động nâng cao nhận thức cho học sinh và thanh niên của xã dựa trên niềm tự hào.

Bên cạnh đó, hoàn thành đánh giá được nâng lực cộng đồng giữa kỳ thuộc dự án "Tăng cường vai trò của cộng đồng và tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn ở khu vực Trung Trường Sơn tỉnh Quảng Nam". Kết quả đánh giá chung cho thấy năng lực và sự tham gia của 6 cộng đồng (CBOs) trong bảo vệ rừng được tăng lên so với lúc mới triển khai dự án. Bên cạnh đó một số áp lực đến công tác bảo vệ rừng đã giảm xuống đáng kể.



CỘNG ĐỒNG BẢO TỒN VỌC CAHF VÀ CHÂN XÁM TẠI TAM MỸ TÂY, NÚI THÀNH, QUẢNG NAM





➤ HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA DOANH NGHIỆP

- Huy động nguồn tài trợ từ doanh nghiệp
- Hợp tác với doanh nghiệp để bảo tồn đa dạng sinh học tại chỗ



Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa GreenViet và Sixsenses Ninh Van Bay Khánh Hoà



021, GreenViet và Six Senses Ninh Van Bay đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học tại khu nghỉ mát, với trọng tâm là chim.

Những cái bắt tay mở ra tiền đề mới về sự chung tay bảo tồn đa dạng sinh học của doanh nghiệp tư nhân

Những cái bắt tay vô cùng ý nghĩa trong sự kiện này không những là sự cam kết của Six Senses Ninh Van Bay cùng với GreenViet duy trì và bảo tồn đa dạng sinh học tại khu nghỉ mát nổi tiếng mà còn mở ra những tiền đề mới về sự chung tay bảo tồn đa dạng sinh học của doanh nghiệp tư nhân nói chung. Trong khuôn khổ hợp tác, GreenViet cung cấp 01 chuyên gia tư vấn làm việc tại khu nghỉ mát để hướng dẫn cũng như triển khai các chương trình giám sát Chà và chân đen thông qua các phương pháp khoa học như giám sát theo tuyến, giám sát tại các điểm cố định.

GreenViet hy vọng rằng trong tương lai, mô hình hợp tác này sẽ nhân rộng hơn nữa để bản đồ đa dạng sinh học Việt Nam sẽ có thêm sự chung tay của khối tư nhân giàu tiềm lực mạnh mẽ.



➤ HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA DOANH NGHIỆP

- Huy động nguồn tài trợ từ doanh nghiệp
- Hợp tác với doanh nghiệp để bảo tồn đa dạng sinh học tại chỗ



➤ KẾT NỐI SỰ THAM GIA CỦA THẾ HỆ TRẺ

- Huy động sự tham gia để thay đổi nhận thức, hành vi
- Tạo cơ hội nghề nghiệp



Khóa tập huấn “**Bảo tồn thú linh trưởng**” định kỳ cho sinh viên các trường Đại học => tạo cơ hội tham gia cho thế hệ trẻ vào lĩnh vực bảo tồn

Sự kiện “Clean-up Sơn Trà” thu hút hơn 400 người

Trong khuôn khổ tháng Thanh niên, BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã phối hợp với Trung tâm GreenViet tổ chức thành công chương trình “Clean up Sơn Trà 2021 - Vì một Sơn Trà xanh”.

Chương trình thu hút hơn 400 Tình nguyện viên đến từ nhiều nhóm cộng đồng và các tổ chức đồng hành khác nhau. Các bạn Tình nguyện viên tham gia chương trình được cung cấp các dụng cụ để làm sạch cung đường Hồ Xanh - chùa Linh Ứng - trạm gác Intereontinental và cung đường Tiên Sa - đình Bàn Cờ - đồi Vọng Cảnh. Kết quả thu gom được 1 tấn rác.

Chương trình được thực hiện không chỉ nhằm mục đích tăng cường nhận thức và hiểu biết của cộng đồng về hệ sinh thái mà còn truyền thông điệp bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên của Bán đảo Sơn Trà.



Chương trình Clean up chung tay vì một Sơn Trà xanh được tổ chức và thu về gần 1 tấn rác